

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ประเด็นนโยบาย/แผนการ ดำเนินการ	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ระยะเวลา
การพัฒนาแผนกำลังคนและ ระบบบริหารทรัพยากร บุคคล	๑. ปรับปรุงการจัดทำแผน อัตรากำลัง ๓ ปี องค์การ บริหารส่วนตำบลท่าเสา ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๑. เพื่อให้โครงสร้างการแบ่งงาน และระบบงาน ที่เหมาะสมไม่ ซ้ำซ้อน ๒. เพื่อให้องค์การบริหารส่วน ตำบลท่าเสา มีการกำหนด ตำแหน่งการจัดอัตรากำลัง โครงสร้างให้เหมาะสมกับอำนาจ หน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าเสา ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ ประเภท และตามพระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการ กระจายอำนาจให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒	ใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา ในการวิเคราะห์อัตรากำลัง เพื่อ จัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา ในแต่ละส่วนราชการและนำไปสู่ การกำหนดจำนวน ประเภท และ ระดับ ตำแหน่ง เสนอ คณะกรรมการจัดทำแผน อัตรากำลัง ๓ ปี ขององค์การ บริหารส่วนตำบลท่าเสาพิจารณา	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘
	๒. การสอบคัดเลือก พนักงานส่วนตำบลให้ดำรง ตำแหน่งต่างสายงาน	๑. เพื่อให้โครงสร้างบุคลากรตาม แผนอัตรากำลังครบถ้วน ๒. เพื่อลดปัญหาการขาดแคลน บุคลากรในการปฏิบัติงาน	มีอัตรากำลังปฏิบัติงานครบถ้วน ตามความรู้ความสามารถ ตรง ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง	๒๓,๗๕๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๗ - มกราคม ๒๕๖๘

ประเด็นนโยบาย/แผนการ ดำเนินการ	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ระยะเวลา
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล	๑.โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วน ตำบลท่าเสา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	เพื่อส่งเสริมบุคลากรในหน่วยงาน มีกรอบความรู้ มีทักษะ ที่ เหมาะสมในการปฏิบัติงาน และ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน มีการพัฒนาคุณภาพ ชีวิต และ การทำงานให้มี คุณลักษณะเป็นข้าราชการยุค ใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม	ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการ ประเมินการทดสอบหลังการ ฝึกอบรม (ร้อยละ ๘๐)	๒๒๐,๐๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๗ - ธันวาคม ๒๕๖๗
	2.โครงการจัดอบรมและจัด กิจกรรมมาตรฐาน คุณธรรม จริยธรรม	บุคลากรทุกระดับมีจิตสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรม และเจตคติ การเป็นข้าราชการที่ดี	ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการ ประเมินการทดสอบหลังการ ฝึกอบรม (ร้อยละ ๘๐)	๘๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘